

บริษัทที่เข้มแข็งกันเป็นรายแรกที่จะใช้เครื่องหมายแห่งคุณภาพ

๑ มีย. ๑๕

โรงงานหลายแห่งต่างก็เตรียมที่จะเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายแห่งคุณภาพของชาติ หรือ “เครื่องหมายมาตรฐาน” เป็นรายแรก ในจำนวนนี้มีโรงงานผู้ผลิต ปูนซีเมนต์ สายไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ ท่อพีวีซีแข็ง กระเบื้องโยหินที่ใช้ในงานก่อสร้าง และหลอดไฟฟ้าซึ่งทำในประเทศปีละเป็นเรือนล้าน

ขณะนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำลังจัดเตรียมการในด้านที่เกี่ยวกับกฎหมาย เอกสาร และวิธีการต่าง ๆ อย่างรีบเร่ง ใกล้จะเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็ได้แล้วแต่ว่าผลของการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายใดจะแสดงว่าถูกต้องตรงตามมาตรฐานก่อนกัน และได้เชื่อว่าเป็นผู้เปิดศักราชของการคุ้มครองผู้บริโภคบริโภคในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน เครื่องหมายมาตรฐานจะเป็นเครื่องช่วยสนับสนุนโรงงานที่ต้องการรักษาชื่อในการทำของดีที่มีคุณภาพ ให้สามารถแข่งขันกับสินค้าราคาถูกแต่คุณภาพต่ำได้อย่างเป็นธรรมกว่าแต่ก่อน

การที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายมาตรฐานนั้น โรงงานจะต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้วิเคราะห์ทดสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำหนดขึ้นไว้ พร้อมทั้งต้องแสดงให้เห็นที่แน่ใจได้ว่ามีระบบการผลิต การควบคุมคุณภาพ การบันทึกผล ฯลฯ ที่จะสามารถ

ทำสินค้าได้ตามมาตรฐานตลอดไป มิใช่เฉพาะแต่เพียงตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจสอบเท่านั้น

อุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจ มั่นใจว่า งานในด้านการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายมาตรฐาน จะเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งยวดอีกก้าวหนึ่ง ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และจะปรากฏผลให้เห็นเด่นชัดในระยะ ๑๐-๒๐ ปีข้างหน้า การมีผู้ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานมารายจะอำนวยความสะดวกแก่ประการด้านหนึ่งคือจะช่วยยกระดับคุณภาพโดยทั่ว ๆ ไปของสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศไทย และในอีกด้านหนึ่งจะทำให้สามารถขยายการจำหน่ายออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้มากและแน่นอขึ้น สำหรับตลาดภายในประเทศนั้น ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เชื่อว่า เครื่องหมายมาตรฐาน ที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อนุญาตให้โรงงานใช้แสดงกับผลิตภัณฑ์ จะก่อให้เกิดความนิยมในสินค้าอุตสาหกรรมนั้น ๆ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐก็จะให้การสนับสนุนเลือกใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานปรากฏอยู่หรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

เครื่องหมายมาตรฐานที่จะอนุญาตให้แสดงกับผลิตภัณฑ์นั้น ในระยะแรก ๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และจะ

ค่อย ๆ ขยายวงกว้างออกไปในกลุ่มสินค้าประเภท
โภคภัณฑ์ หรือเครื่องอุปโภคบริโภค เมื่อมีการ
กำหนดมาตรฐานของสินค้าประเภทนี้แล้วเสร็จมาก
ขึ้น ขณะนี้กรรมการวิชาการคณะต่าง ๆ กำลัง
ดำเนินการพิจารณาจัดทำมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์
ประเภทสิ่งทอ สุรา ส่วนประกอบและอะไหล่ยาน
พาหนะ รองเท้าเตะฟองน้ำ ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผ้าขนหนู เครื่องเงิน แปรงสีฟัน พัดลมไฟฟ้า
 ฯลฯ และอีกไม่นานนักก็คงจะได้เห็นเครื่องหมาย
มาตรฐานปรากฏอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น
บางอย่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนผู้บริโภคจะเพิ่ม
คะแนนนิยมให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นตามมาตรฐาน
ดังกล่าวเหล่านี้

คำชี้แจงสำหรับบรรณาธิการ :

ในการทดสอบ ผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นไป
ตามข้อกำหนดที่ได้วางไว้ ฉะนั้นก่อนที่
จะอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายมาตรฐาน

โทรทัศน์และวิทยุ : หากประสงค์จะขอสัมภาษณ์ สำนักงานมาตรฐาน ฯ ยินดีจะรับเป็นผู้ติดต่อทาบถาม
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม ภาษาไทย โปรดติดต่อ นางสาวกรรณิการ์ ศิลปีศรโกศล

โทร. ๘๑๕๘๓๐

ภาษาอังกฤษ โปรดติดต่อ นายรอนัน หอบเปอ์

โทร. ๘๑๗๔๔๔ ต่อ ๐๕

(ในเวลาราชการ)

โทร. ๕๑๓๓๑๘

(นอกเวลาราชการ)